

Số:01/TB-UBND

Kỳ Sơn, ngày 01 tháng 01 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19**

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng tình của người dân, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng cao và xuất hiện hầu hết ở các tỉnh thành trên toàn quốc. Các địa phương trên cả nước đang thực hiện việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Trước bối cảnh nguy cơ rất cao bùng phát dịch, nhất là các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán, các lễ hội xuân năm 2022; Con em địa phương sinh sống, học tập, làm việc ở các vùng có dịch đang có nhu cầu về quê trong dịp Tết Nguyên đán Âm Dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân, an toàn tuyệt đối. UBND xã Kỳ Sơn đề nghị bà con nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với những người đi/đến từ các địa bàn ngoài huyện Kỳ Anh khi về trên địa bàn xã phải đến trạm y tế xã thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà...theo quy định. Khuyến khích người dân không thuộc diện phải cách ly nhưng đến/về từ vùng dịch, vùng nguy cơ cao, tự giác thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Các gia đình có con em, người thân mình đang sinh sống, học tập, làm việc ở các vùng có dịch đang có nhu cầu về quê trong dịp Tết Nguyên đán Âm Dân tốt nhất các gia đình vận động con em mình hạn chế về nếu không thực sự cần thiết. Nếu có nhu cầu về thì chủ động về sớm trước ngày 25/12/2021 (âm lịch) để thực hiện cách ly y tế theo quy định, trường hợp ở các vùng dịch có nguy cơ cao mà về sau ngày 25/12/2021 âm lịch thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung.

2. Mọi người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, hạn chế tập trung nơi đông người; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... báo ngay cho trạm y tế xã để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

3. Tiếp tục tạm dừng hoạt động dịch vụ: Karaoke, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng. Các hoạt động còn lại được hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

4. Các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không quá 100 người tham gia; người tham gia các hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành, đặc biệt là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, đảm bảo giãn cách; người đang trong thời gian tự theo dõi sức khỏe

và người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... không được tham dự.

5. Các công dân đang thực hiện cách ly tại nhà phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Nếu để xảy ra lây nhiễm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Bà con nhân dân trong xã nếu phát hiện những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà mà tiếp xúc với người khác, đi ra khỏi nhà, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch thì kịp thời báo cho đồng chí trưởng thôn để xử lý theo quy định.

Trên đây là Thông báo của UBND xã Kỳ Sơn về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu các công dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này./.

***Nơi nhận:***

- BCĐ phòng chống dịch xã;
- 8 thôn;
- Lưu: VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Lam Hồng**